



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในระดับ ดีเด่น และดีมาก

ตามที่ได้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยกำหนดให้ส่วนราชการ ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีเด่น และดีมาก นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด สำหรับรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศ รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการประเมินปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น และดีมาก รายชื่อตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

(นางวรรณทณี ศรีพุ่มไช)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐

รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก
 ในรอบการประเมินครั้งที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ระดับผล การประเมิน
๑	นางสาวชณิญา หิรัญสุทธิ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี	สตท.๑๐	ดีเด่น
๒	นางสาวญาณิศา ทองประพันธ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สตท.๑๐	ดีเด่น
๓	นางสาวบังอร ครีกครั้น	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สตท.๑๐	ดีเด่น
๔	นายเทวินทร์ ศรแก้ว	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สตท.๑๐	ดีเด่น
๕	นางสาวอรสา สุวรรณรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตท.๑๐	ดีเด่น
๖	นางสาวชรินทร์รัตน์ ชูรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตท.๑๐	ดีเด่น
๗	นางสาวเทียมจิตต์ เอ็งสุวรรณ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สตท.๑๐	ดีเด่น
๘	นางสาวนภัสวรรณ มณีรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตท.๑๐	ดีเด่น
๙	นางนุชนาฏ ขำทา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สตท.๑๐	ดีเด่น
๑๐	นางสาวปิยะวรรณ อร่ามวัตร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สตท.๑๐	ดีเด่น
๑๑	นางสาวเบญจมาศ เอี่ยมละออง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สตส.เพชรบุรี	ดีเด่น
๑๒	นายรวีโรจน์ สุขโยธิน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.เพชรบุรี	ดีเด่น
๑๓	นางชลกานต์ งามขำ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สตส.เพชรบุรี	ดีเด่น
๑๔	นางรำไพ เคล้าคลัง	เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส	สตส.เพชรบุรี	ดีเด่น
๑๕	นางสาวณิชาภัทร นิลสลับ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.เพชรบุรี	ดีเด่น
๑๖	นางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชยกมล	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี	สตส.ราชบุรี	ดีเด่น
๑๗	นางณฤดี ว่องประชาณุกุล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สตส.ราชบุรี	ดีเด่น
๑๘	นางปวีณา หงส์ศุภางค์พันธ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สตส.ราชบุรี	ดีเด่น
๑๙	นางสาวกิติมา แก้วดี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.ราชบุรี	ดีเด่น
๒๐	นางสุกฤตา จิตอนุกุล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สตส.ราชบุรี	ดีเด่น
๒๑	นางสาวบุพผา บัลลังค์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สตส.ราชบุรี	ดีเด่น
๒๒	นายฉัตรนรินทร์ อายุเย็น	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.ราชบุรี	ดีเด่น
๒๓	นางสาวฉัตรลดา กู๋จามรี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.ราชบุรี	ดีเด่น
๒๔	นางธัญญลักษณ์ อยู่ฉิม	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์	สตส.ประจวบคีรีขันธ์	ดีเด่น
๒๕	นางสาวพัชรพร เพ็งยี่สน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.ประจวบคีรีขันธ์	ดีเด่น
๒๖	นางสาวศรัญญา แสงสุวรรณ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.ประจวบคีรีขันธ์	ดีเด่น
๒๗	นางสาวเบญจรัตน์ สิริพุดิพรกุล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สตส.ประจวบคีรีขันธ์	ดีเด่น
๒๘	นางสาวลักษณาวดี เนติเจียม	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม	สตส.นครปฐม	ดีเด่น
๒๙	นางกัญญา ศรีจิตพรพงศ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สตส.นครปฐม	ดีเด่น
๓๐	นางสาวภัทราพร เปี่ยมปรีดา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สตส.นครปฐม	ดีเด่น
๓๑	นางสาวมาลี วันฤกษ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.นครปฐม	ดีเด่น
๓๒	นายทวี อางนานนท์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.นครปฐม	ดีเด่น

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ระดับผล การประเมิน
๓๓	นางสาวบุณฑริก แก้วซัง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.นครปฐม	ดีเด่น
๓๔	นางศิญา เต็มเปี่ยม	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร	สตส.สมุทรสาคร	ดีเด่น
๓๕	นายสินาด อ่อนน่วม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สตส.สมุทรสาคร	ดีเด่น
๓๖	นางวงษ์วาน อุปรีศรี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.สมุทรสาคร	ดีเด่น
๓๗	นางสาวอรทัย ชูชัย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.สมุทรสาคร	ดีเด่น
๓๘	นางสาวอนิศา ชาวเวียง	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม	สตส.สมุทรสงคราม	ดีเด่น
๓๙	นางสาวลัยพร ธรรมชุตินันท์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สตส.สมุทรสงคราม	ดีเด่น
๔๐	นางสาวรินพร มีวรรณ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.สมุทรสงคราม	ดีเด่น
๔๑	นางสาวปจรรย์ สวิง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สตส.สมุทรสงคราม	ดีเด่น
๔๒	นางสาวนพัตสลา จันท์ธมา	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี	สตส.กาญจนบุรี	ดีเด่น
๔๓	นางเกษรา วีระสุนทร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สตส.กาญจนบุรี	ดีเด่น
๔๔	นางสาวพัชรา เถลิงศักดิ์คาเดช	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สตส.กาญจนบุรี	ดีเด่น
๔๕	นางสาวพรปวีณ์ ชมวงษ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.กาญจนบุรี	ดีเด่น
๔๖	นางสาวรุ่งอรุณ พึ่งสมศักดิ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.กาญจนบุรี	ดีเด่น
๔๗	นางสาวประภัสสร เพชรสัมพันธ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.กาญจนบุรี	ดีเด่น
๔๘	นางสาวปรีดา คำสนอง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.กาญจนบุรี	ดีเด่น
๔๙	นางสาวเตือนใจ สัมพันธ์ประทีป	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี	สตส.สุพรรณบุรี	ดีเด่น
๕๐	นางสาวชุลีพร แจ่มโกมัย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สตส.สุพรรณบุรี	ดีเด่น
๕๑	นางยวิภา มีผล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ(รักษาการในตำแหน่ง ชพ.)	สตส.สุพรรณบุรี	ดีเด่น
๕๒	นางสาวสุภารัตน์ ขวัญแพ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สตส.สุพรรณบุรี	ดีเด่น
๕๓	นางสาวอนุรักษ์ สาสูงเนิน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สตส.สุพรรณบุรี	ดีเด่น
๕๔	นางสาวปิยะนุช แสงกล้า	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.สุพรรณบุรี	ดีเด่น
๕๕	นางสาวพรพิมล ทิรัญ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.สุพรรณบุรี	ดีเด่น
๕๖	นางสาวอารดา อาจสัน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.เพชรบุรี	ดีมาก
๕๗	นางสาวสุภาพร กาญจนภูสิต	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.ราชบุรี	ดีมาก
๕๘	นางลาวัลย์ พลเพชร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	สตส.ประจวบคีรีขันธ์	ดีมาก
๕๙	นางสาวนฤมล คณานับ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.ประจวบคีรีขันธ์	ดีมาก
๖๐	นางสาวอารีนา หมัดอะดัม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.ประจวบคีรีขันธ์	ดีมาก
๖๑	นางสาวพิมพ์กานต์ มีจิตต์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.ประจวบคีรีขันธ์	ดีมาก
๖๒	นางสาวกัญญ์ณัฐณี ชูไชยยัง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สตส.สมุทรสงคราม	ดีมาก